

# Doanh nghiệp chủ động phòng, chống dịch



Bếp ăn tập thể của Chi nhánh Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam tại Thái Bình bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Đến thời điểm này, mặc dù trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp công nhân trong các khu, cụm công nghiệp mắc Covid-19 song không vì thế các doanh nghiệp (DN) lơ là, chủ quan trong phòng, chống dịch. Các biện pháp phòng, chống dịch luôn được DN và người lao động (NLD) thực hiện nghiêm với tinh thần vừa chống dịch vừa sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Hơn 1 năm qua, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, với hơn 600 công nhân Công ty TNHH Phú Tồn (xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy), việc đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo y tế ngay từ cổng vào, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc đã trở nên quen thuộc hàng ngày. Với họ, những việc làm đó không chỉ bảo vệ an toàn cho chính bản thân, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN

mà còn góp phần bảo vệ cộng đồng. Bà Hà Thị Yến, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Hiện nay, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong các DN luôn thường trực do tập trung số lượng công nhân đông, thường xuyên tiếp xúc gần. Xác định được tầm quan trọng của công tác phòng, chống dịch đối với sự phát triển của DN, ngay từ khi có thông tin về dịch, Công ty đã thành lập các tổ giám sát để kiểm tra, hướng dẫn, nhắc nhở kịp thời NLD trong quá trình làm việc. Bộ phận chuyên trách về y tế, vệ sinh, chống dịch được tập huấn bài bản để mỗi khi phát hiện các trường hợp nghi nhiễm, có triệu chứng sẽ có biện pháp xử lý đúng quy trình, bảo đảm an toàn. Cùng với đó, Công ty chủ động xây dựng các kích chắn, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bệnh xảy ra; xây dựng tiêu chí an toàn về phòng, chống dịch

tại khu làm việc, nhà xưởng như việc phân ca kíp phù hợp, chia làm 3 ca ăn với các khung giờ cách nhau 30 phút, bố trí phương tiện, hướng di chuyển, chuẩn bị hậu cần, vật chất, địa điểm cách ly để bảo đảm thực hiện giãn cách cũng như việc phun khử khuẩn, vệ sinh môi trường. Nhờ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, hơn 1 năm qua Công ty vẫn bảo đảm ổn định sản xuất và việc làm cho công nhân với mức lương gần 6 triệu đồng/người/tháng.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6 khu công nghiệp với 153 DN đang hoạt động, tạo việc làm cho hơn 61.000 lao động. Với số lượng công nhân đông, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhất là việc một số tỉnh, thành phố xuất hiện ổ dịch Covid-19 tại DN trong các khu công nghiệp, thời gian qua, cùng với việc tuyên truyền cho NLD thực hiện

những công quy định về phòng, chống dịch, nhiều DN đã bố trí kinh phí tổ chức lấy mẫu và test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2 cho công nhân. Tại Công ty TNHH Công nghiệp Tactician (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình), đầu tháng 6/2021 đã có 210/600 công nhân được lấy mẫu và test nhanh sàng lọc SARS-CoV-2. Bà Nguyễn Thị Dịu, Trưởng phòng nhân sự Công ty cho biết: Ngay sau khi một số tỉnh có ổ dịch công nhân dương tính với SARS-CoV-2, Công ty đã chủ động bố trí kinh phí gần 100 triệu đồng mua mẫu để test nhanh sàng lọc 2 lần cho NLD có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19. Việc tổ chức test nhanh lần này Công ty mong muốn cùng với các DN trong tỉnh phát hiện sớm, tấn công hiệu quả, không để dịch Covid-19 lây lan trong DN, góp phần duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh. Anh Nguyễn Quang Linh, công nhân Công ty chia sẻ: Tôi làm ở bộ phận thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều đối tác, khách hàng thuộc trường hợp có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19, khi được Công ty tổ chức lấy mẫu và test nhanh tôi và các công nhân cảm thấy rất yên tâm trước các biện pháp phòng, chống dịch của Công ty, từ đó mỗi công nhân nêu cao tinh thần phòng, chống dịch để cùng DN kiểm soát tốt dịch Covid-19.

Thực hiện các chỉ đạo của tỉnh, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực phối hợp

với các sở, ngành tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các DN. Nhìn chung, các DN đều nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tự giác thực hiện các quy định của ngành Y tế. Ông Bùi Văn Huân, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Qua kiểm tra, đa số các đơn vị, DN đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng phương án, kế hoạch ứng phó với dịch bệnh. Các DN, cơ sở sản xuất thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch: bố trí bàn tiếp đón, đo thân nhiệt, khai báo y tế, sát khuẩn tay; phân công bộ phận chịu trách nhiệm kiểm soát, giám sát mọi người tuân thủ quy định đeo khẩu trang đúng cách. Các ghế ngồi, chỗ làm việc được bố trí với mật độ thông thoáng, bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2m. Các DN có nhà ăn, căng tin đều bố trí bốn rửa tay và xà phòng, dung dịch sát khuẩn tay nhanh; bàn ăn có khay riêng, có bố trí thêm thùng đựng rác. Một số DN tổ chức đưa đón NLD bảo đảm số người ngồi trên xe đúng quy định.

Việc chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, tuyên truyền nâng cao nhận thức và đặc biệt là ý thức của NLD tại mỗi DN sẽ góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19, qua đó giúp các DN ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

NGUYỄN CƯỜNG

## Đề xuất gói gần 27.600 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường lao động của cả nước có sự biến động mạnh. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ trong quý I-2021, dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực đến khoảng 9,1 triệu người.



Trong thời gian tới, dịch bệnh sẽ tiếp tục tác động đến người lao động. Dự báo số lượng lao động bị ảnh hưởng (phải cách ly, bị ngừng việc do doanh nghiệp ngừng sản xuất, kinh doanh), có thể lên tới 2-2,5 triệu người.

### Bộ LĐ-TB&XH đề xuất Chính phủ 7 nhóm chính sách hỗ trợ cụ thể:



### Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất 2 nhóm chính sách thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:



Tổng hợp chung kinh phí đề xuất 9 nhóm hỗ trợ nêu trên là gần 27.600 tỷ đồng.

HANOIMOI

## XÃ QUỐC TUẤN Xây dựng nông thôn mới nâng cao



Đường giao thông nông thôn xã Quốc Tuấn.

Xác định có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, Đảng bộ và nhân dân xã Quốc Tuấn (Kiến Xương) tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng NTM nâng cao với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đến thăm thôn Đắc Chúng Nam, trên khắp các tuyến đường của thôn đều có các tuyến đường tự quản của các đoàn thể. Đây cũng là một trong những thôn có phong trào thi đua xây dựng NTM sôi nổi nhất. Đường làng ngõ xóm được cứng hóa khương trang, tổ điểm sắc màu rực rỡ của những hàng cây ven đường. Ngay tại khuôn viên nhà văn hóa thôn có công trình thể thao đa năng, có nhà truyền thống, khu sinh hoạt văn hóa tinh thần. Tất cả nguồn kinh phí đều do nhân dân đóng góp và con em xa quê ủng hộ. Phong trào làm đẹp từ nhà ra ngõ nhận được sự ủng hộ của các gia đình. Ông Vũ Phong Tha, thôn Đắc Chúng Nam cho biết: So với trước đây, xã Quốc

Tuấn nay đã đổi thay rất nhiều, xóm làng ngày càng văn minh, hiện đại. Bản thân tôi luôn ủng hộ phong trào xây dựng NTM, nhất là xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, cắt tỉa cây xanh để góp phần xây dựng phát triển quê hương. Bà Vũ Thị Hồng Tiến, Trưởng thôn Đắc Chúng Nam cho biết: Nhờ huy động được sự ủng hộ của toàn dân nên thôn đã xây mới nhà văn hóa thôn, xây dựng bổ sung các trang thiết bị cần thiết, không chỉ phục vụ bà con hội họp mà còn là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của nhân dân trong thôn. Ngoài ra, bà con trong thôn còn trồng, chăm sóc cây trên các tuyến đường, xuất hiện nhiều mô hình nhà sạch vườn đẹp, qua đó tạo cảnh quan môi trường nông thôn văn minh, hiện đại. Mọi nét đẹp truyền thống của làng quê Việt. Hiện tại, toàn thôn có khoảng 70% hộ giàu, khá, hộ nghèo chỉ còn 9 hộ, 100% người dân trong thôn có việc làm ổn định.

Xã Quốc Tuấn là một trong những điểm sáng trong phong trào phát triển

kinh tế, huy động sức dân xây dựng NTM ở huyện Kiến Xương. Không chỉ hoàn thành 19/19 tiêu chí từ năm 2015 mà từ đó đến nay xã tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, phần đầu đạt xã NTM nâng cao trong năm 2021. Ông Vũ Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đảng bộ, nhân dân xã tiếp tục đặt ra mục tiêu mới cao hơn. Trong đó, xã đã làm 2,6km đường trục xã, xây dựng thêm 10 phòng học, nâng cấp nhà văn hóa ở các thôn, hệ thống điện đường, cống rãnh, trồng cây ven đường, đường ra nghĩa trang... Đến nay, toàn xã có 22 tuyến đường tự quản, cứng hóa 23,4km đường nhánh trục thôn, 8,5km đường trục thôn, 12km đường nội đồng, 7/7 thôn đều có nhà văn hóa... Tất cả các trục đường trục thôn, xóm đều có hệ thống cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, trong đó hệ thống điện chiếu sáng thực hiện xã hội hóa 100%... đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại, văn minh, hiện đại, giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân. Từ một vùng chiêm trũng, đến nay

điện mạo làng quê và đời sống người dân nơi đây đã thay đổi toàn diện: tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 60%, hộ nghèo chỉ còn 2,2%, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 52 triệu đồng/năm. Toàn xã có 4 doanh nghiệp, gần 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh, duy trì 2 làng nghề và có trên 3.000 lao động trong độ tuổi lao động có việc làm ổn định.

Ông Phạm Văn Cẩm, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Quốc Tuấn cho biết: Ngay khi xã triển khai chương trình xây dựng NTM, Hội cùng với các đoàn thể vào cuộc tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, gia đình và người thân, nhân dân tham gia xây dựng NTM. Trong quá trình thực hiện đã có 150 hội viên hiến đất làm đường. Nhiều hội viên hiến đất, đóng góp nguồn kinh phí lớn ủng hộ phong trào xây dựng NTM như ông Phạm Quang Lịch, thôn Đắc Chúng Bắc; ông Nguyễn Thanh Hải, Vũ Xuân Huê, thôn Đắc Chúng Trung. Ngoài ra, các hội viên cùng với nhân dân tham gia lắp hệ thống điện chiếu sáng ven đường, trồng cây bóng mát, cây cảnh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Đến nay, riêng tổ chức hội đang quản lý gần 4km với 8 tuyến đường tự quản.

Theo đánh giá của xã, so với các tiêu chí NTM nâng cao xã Quốc Tuấn đạt 8/11 tiêu chí. Hiện nay, địa phương đang dồn sức hoàn thành các tiêu chí còn lại như: nâng cấp trường mầm non, hoàn thiện thiết bị giao thông và làm tốt hơn công tác phân loại rác thải tại hộ gia đình. Với nhiều cách làm sáng tạo, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, chắc chắn xã Quốc Tuấn sẽ về đích NTM nâng cao theo đúng kế hoạch đã đề ra.

THU THÚY

## NAM PHÚ Nuôi trồng thủy sản hiệu quả

Thực hiện các giải pháp đồng bộ, chuyển đổi thời vụ trong nuôi trồng thủy sản, những năm gần đây, xã Nam Phú (Tiền Hải) đã khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh; nuôi trồng thủy sản từng bước đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần đưa lĩnh vực thủy sản phát triển bền vững.

thủy sản đã góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội như giải quyết việc làm cho người lao động, xóa đói giảm nghèo, tạo cơ hội cho nhiều hộ vươn lên làm giàu, làm thay đổi diện mạo nông thôn vùng ven biển. Đến nay, diện tích nuôi trồng thủy sản của xã Nam Phú đạt trên 1.000ha. Giá trị sản xuất thủy sản của xã 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt trên 24 tỷ đồng.

Để phát triển thủy sản bền vững, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả các quy hoạch vùng chuyển đổi như vùng B1, B2 đạt khoảng 130ha và vùng ngoài đê cồn Vành. Các vùng sau khi quy hoạch có lợi thế nguồn nước sạch không bị ô nhiễm, xa khu dân cư, rất thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản và

phát triển trang trại, gia trại tổng hợp. Tạo thuận lợi cho hộ dân bước đầu áp dụng hình thức nuôi thâm canh công nghệ cao trên nhiều đối tượng nuôi, kết hợp ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng đã góp phần nâng cao năng suất và đem lại giá trị kinh tế cho lĩnh vực nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra, hàng năm xã đều phối hợp với ngành liên quan đẩy mạnh tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, mở các buổi hội thảo về nuôi trồng thủy sản để các hộ dân học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ kiến thức thực tế, áp dụng vào mô hình sản xuất. Xây dựng hệ thống đường điện, mương dẫn nước tới từng khu chuyển đổi nuôi trồng thủy sản. Khuyến khích cơ sở sản xuất giống tại địa phương nâng cao chất

lượng con giống, từng bước đưa các giống mới, có chất lượng cao vào sản xuất. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người nuôi trong việc thực hiện tốt an toàn vệ sinh thú y thủy sản. Tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức đầu tư cơ sở thu mua chế biến thủy sản, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.

Hiện nay, nuôi trồng thủy sản đã mở ra hướng đi mới cho người dân Nam Phú. Tuy nhiên, để phát triển ổn định, xã cũng như các địa phương khác rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành trong việc hỗ trợ người dân về vốn, con giống, ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh công tác khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật...

MẠNH THẮNG



Các hộ dân xã Nam Phú sản xuất ngao giống cho hiệu quả kinh tế ổn định.